

Số 129/BC-TTHĐND

Đăk Glei, ngày 21 tháng 12 năm 2022

## BÁO CÁO

### Kết quả hoạt động năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện Đăk Glei, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Căn cứ Kế hoạch số 05/KH-TTHĐND, ngày 24/11/2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về tổ chức Hội nghị giao ban Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh với Thường trực Hội đồng nhân dân các huyện, thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026;

Căn cứ Công văn số 52/TTHĐND-TH ngày 14/6/2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chuẩn bị báo cáo phục vụ Hội nghị giao ban Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh với Thường trực Hội đồng nhân dân các huyện, thành phố lần thứ 2 và các lần tiếp theo của nhiệm kỳ 2021 - 2026;

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Đăk Glei báo cáo Kết quả hoạt động năm 2022 như sau:

#### **I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND HUYỆN NĂM 2022.**

##### **1. Hoạt động của Hội đồng nhân dân.**

##### **1.1. Thực hiện chức năng quyết định tại kỳ họp**

Năm 2022, Hội đồng nhân dân huyện tổ chức 02 Kỳ họp thường lệ và 02 Kỳ họp chuyên đề<sup>1</sup>. Các kỳ họp đã xem xét, cụ thể hóa các quy định, chủ trương của tỉnh, BTV Huyện ủy và xử lý những vấn đề phát sinh từ thực tiễn về quản lý, điều hành, nhất là các vấn đề liên quan đến Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023; Quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2021; phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2023.....

Tại các kỳ họp, Hội đồng nhân dân huyện đã xem xét, ban hành 28 Nghị quyết.

##### **1.2. Hoạt động giám sát:**

- **Việc xem xét báo cáo của các cơ quan trình:** Tại kỳ họp thứ 3, 4 HĐND huyện, Hội đồng nhân dân huyện xem xét báo cáo công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Chi cục thi hành án dân sự, Đoàn Hội thẩm nhân dân theo quy định. Trên cơ sở kết quả thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân huyện, Thường trực Hội đồng nhân dân gợi ý những vấn đề cần thảo luận trước khi trình kỳ họp. Ngoài việc thảo luận tại Tổ, các vị đại biểu còn thảo luận tại Hội trường nhằm đánh giá đầy đủ, toàn diện, sâu sát hơn những kết quả đạt được, những hạn chế và tồn tại; đồng thời đề xuất các giải pháp phù hợp giúp Ủy ban nhân dân huyện và các cơ quan, đơn vị thấy rõ và từ đó có giải pháp cụ thể để khắc phục các hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra.

<sup>1</sup> Kỳ họp thứ 3, thứ 4; Kỳ họp chuyên đề ngày 04/10/2022 và kỳ họp chuyên đề ngày 15/11/2022.



- **Chất vấn và trả lời chất vấn:** Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp tiếp tục được đổi mới, tại Kỳ họp thứ 3, 4, Đại biểu HĐND huyện đăng ký 02 ý kiến chất vấn liên quan đến công tác quản lý, sử dụng Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện và công tác quản lý Nhà nước về quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện.

- **Giám sát chuyên đề:** Trong năm 2022, Hội đồng nhân dân huyện tiến hành giám sát 02 chuyên đề<sup>2</sup>. HĐND huyện đã giao Phó Chủ tịch HĐND huyện làm Trưởng đoàn để tiến hành giám sát theo phạm vi, đối tượng, nội dung đã xác định theo chương trình, kế hoạch đề ra. Kết quả giám sát được Thường trực HĐND huyện họp thống nhất đồng thời trình tại kỳ họp để đại biểu HĐND huyện thảo luận, biểu quyết thông qua nghị quyết giám sát.

## **2. Hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện.**

### **2.1. Công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ họp.**

Trên cơ sở Nghị Quyết số 54/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của Hội đồng nhân dân huyện về Kế hoạch tổ chức các Kỳ họp thường lệ năm 2022 của HĐND huyện, để kịp thời xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền có tính cấp bách, phát sinh trong thời gian giữa 02 kỳ họp, Thường trực HĐND huyện đã chủ động phối hợp với UBND huyện chuẩn bị và tổ chức kịp thời các kỳ họp chuyên đề đảm bảo đúng trình tự, thủ tục. Để chuẩn bị cho kỳ họp thường lệ năm 2022, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã tổ chức Hội nghị liên tịch để thống nhất nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp. Trên cơ sở đó, Thường trực HĐND thông báo và đôn đốc các cơ quan chủ động chuẩn bị; phân công các Ban HĐND huyện thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp; thời gian, nội dung kỳ họp và những nội dung còn có ý kiến khác nhau qua thẩm tra của các Ban HĐND đều được báo cáo xin ý kiến cấp ủy cùng cấp theo đúng quy chế làm việc.

Kỳ họp HĐND đã sử dụng tài liệu điện tử và được đưa lên Trang thông tin điện tử để đại biểu truy cập nghiên cứu; cử tri và Nhân dân biết, tra cứu. Công tác thông tin tuyên truyền trước, trong và sau kỳ họp được triển khai rộng rãi bằng nhiều hình thức.

Tại các Kỳ họp, Chủ tọa đã định hướng các nội dung trọng tâm để đại biểu HĐND tập trung nghiên cứu, đóng góp ý kiến vào các báo cáo, dự thảo nghị quyết. Sau kỳ họp, Thường trực HĐND huyện đã thông báo kết quả kỳ họp và gửi các Nghị quyết của HĐND đến các cơ quan, đơn vị đúng quy định và đăng tải lên trang thông tin điện tử để Nhân dân biết, giám sát.

### **2.2. Về tổ chức phiên họp Thường trực HĐND huyện**

Tổ chức 17 phiên họp thường kỳ (kể cả các buổi hội ý hằng tuần của Thường trực) để: Đánh giá công tác của Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện, Văn phòng HĐND-UBND huyện trong từng tháng nhằm chỉ rõ những việc đã làm được, việc đang làm, việc đã quá thời hạn và nguyên nhân, đã xác định đúng, rõ các nguyên nhân chủ quan và đề ra những giải pháp khắc phục hiệu quả; cho ý kiến đối với nội dung do UBND huyện, các cấp, các ngành trình

<sup>2</sup> (1) Giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công, việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong quản lý đầu tư công năm 2021 trên địa bàn huyện; (2) Giám sát tình hình triển khai thực hiện công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện.



xin ý kiến Thường trực HĐND huyện và xem xét, quyết định các vấn đề, nội dung khác thuộc thẩm quyền đảm bảo kịp thời, đúng quy định.

Trong năm 2022, Thường trực HĐND huyện đã họp cho ý kiến đối với 20 nội dung do UBND huyện trình; 05 nội dung do các Ban HĐND huyện và Văn phòng HĐND huyện trình. Sau phiên họp Thường trực HĐND huyện đã ban hành Thông báo kết luận để các cơ quan trình triển khai thực hiện nhiệm vụ.

### **2.3. Công tác chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động**

Thường trực HĐND huyện đã điều hòa, phối hợp hoạt động các Ban của HĐND huyện, các Tổ đại biểu HĐND huyện phối hợp UBND, UBMTTQ huyện trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật Chính quyền địa phương và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương cụ thể như việc chuẩn bị nội dung, thời gian tổ chức các buổi TXCT đối với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum, đại biểu HĐND tỉnh, huyện tại các địa phương; tổ chức hội nghị liên tịch chuẩn bị cho kỳ họp lần thứ 3, thứ 4 HĐND huyện. Đặc biệt phối hợp với UBND huyện trong quá trình triển khai thực hiện các mục tiêu mà Nghị quyết kỳ họp lần thứ nhất, Kỳ họp thứ 2 HĐND huyện Khóa XV và các Kỳ họp chuyên đề trong năm 2022 do HĐND huyện khóa XV đã thông qua; các nội dung điều hòa, phối hợp trên đảm bảo đúng Luật, đúng Quy chế hoạt động của HĐND và UBMTTQVN trong lĩnh vực giám sát và TXCT trước các kỳ họp.

Thường trực HĐND huyện đã chỉ đạo, phân công các Ban thẩm tra dự thảo các Nghị quyết và các báo cáo trình kỳ họp, đồng thời điều hòa chương trình hoạt động của các Ban phù hợp với chương trình công tác của Thường trực HĐND huyện; giám sát, đôn đốc các Ban, các Tổ đại biểu HĐND huyện hoạt động theo đúng Luật định; thường xuyên giữ mối liên hệ với đại biểu HĐND huyện tại các Tổ bầu cử trên địa bàn huyện và Tổ đại biểu HĐND tỉnh; việc tổ chức đánh giá hoạt động của Thường trực HĐND huyện và hoạt động của Thường trực HĐND các xã, thị trấn được duy trì thường xuyên. Thông báo kịp thời đến Ủy ban MTTQVN huyện về nội dung, thời gian tổ chức tiếp xúc cử tri và tổ chức các kỳ họp. Đồng thời, Ủy ban MTTQVN huyện cũng thường xuyên thông báo và phản ánh kịp thời với Thường trực HĐND huyện những vấn đề cử tri quan tâm nhất là về công tác xây dựng củng cố chính quyền từ huyện đến cơ sở.

Đối với bộ phận tham mưu, giúp việc, phục vụ (Văn phòng HĐND-UBND huyện): Thường trực HĐND huyện đã chỉ đạo kịp thời, sâu sát công tác tham mưu, giúp việc, phục vụ các kỳ họp của HĐND, phiên họp của Thường trực HĐND, phục vụ công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giám sát, khảo sát; đảm bảo các điều kiện hoạt động cho HĐND, các cơ quan của HĐND và đại biểu HĐND.

### **2.4. Tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo**

*- Về hoạt động tiếp xúc cử tri:*

Việc tổ chức Tiếp xúc cử tri và thực hiện các chương trình giám sát đúng kế hoạch, chương trình đề ra. Trên cơ sở kế hoạch TXCT của Thường trực HĐND tỉnh, chương trình TXCT của Tổ đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực HĐND huyện đã kịp thời chỉ đạo xây dựng kế hoạch TXCT trên địa bàn huyện lồng ghép TXCT 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) nhằm giảm áp lực về thời gian, công tác tổ chức của HĐND



cấp xã. Chủ động phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN huyện tổ chức cho đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri (TXCT) trước và sau kỳ họp thứ 3, thứ 4 tại các thôn, làng và bám sát tình hình thực tiễn ở từng địa phương để lựa chọn địa điểm tổ chức Hội nghị TXCT cho phù hợp nhằm thu thập ý kiến, kiến nghị của cử tri, đầy đủ và kịp thời; đồng thời, phân công cho đại biểu của Tổ chủ động tìm hiểu, trao đổi với cử tri để nắm tình hình thực tế kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến trước và sau Kỳ họp thứ 3 HĐND huyện khóa XV của Ủy ban nhân dân huyện các ngành chức năng, tổng hợp báo cáo về Thường trực HĐND huyện và Ban Thường trực UBMTTQVN huyện để biết, theo dõi, giám sát; lựa chọn những vấn đề đang được cử tri và Nhân dân quan tâm để đăng ký chất vấn tại các kỳ họp.

Sau khi tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri toàn huyện, Thường trực HĐND huyện phối hợp UBND, UBMTTQVN, các Tổ trưởng đại biểu HĐND, các Ban HĐND huyện tiến hành họp thống nhất các ý kiến, kiến nghị trình kỳ họp và chuyển UBND huyện xem xét, trả lời theo quy định<sup>3</sup>.

- Về tiếp công dân:

Thường trực HĐND huyện thực hiện nghiêm việc tiếp công dân định kỳ hàng tháng vào ngày 22 tại Trụ sở tiếp công dân của huyện. Công tác tiếp dân được tổ chức thực hiện nghiêm túc, góp phần quan trọng vào việc ổn định tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trong năm 2022, Thường trực HĐND huyện phối hợp với UBND huyện tiếp công dân định kỳ định kỳ 21 lượt<sup>4</sup>. Ban Tiếp công dân phân công người trực từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Trong đó, có 02 công dân<sup>5</sup> đến kiến nghị, phản ánh tại Trụ sở Ban Tiếp công dân huyện.

*Nội dung kiến nghị:* Đất đai 01 lượt; Quy hoạch 01 lượt.

*Kết quả giải quyết:* Sau khi tiếp thu, ghi nhận ý kiến kiến nghị của công dân; UBND huyện đã chỉ đạo phòng Tài nguyên – Môi trường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng phối hợp với các phòng, ban có liên quan tham mưu UBND huyện kiểm tra, xem xét và giải quyết nội dung kiến nghị của công dân.

Ngoài tiếp công dân định kỳ, Thường trực HĐND cùng tham dự Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Bí thư cấp ủy, người đứng đầu chính quyền với Nhân dân trên địa bàn huyện Đăk Glei năm 2022 để giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn.

## **2.5. Hoạt động giám sát**

- *Giám sát, khảo sát chuyên đề*

Nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng giám sát, giảm thiểu các cuộc làm việc với cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị, địa phương trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, Thường trực HĐND huyện đã quyết định tích hợp các chuyên đề của HĐND huyện, Thường trực HĐND huyện và các Ban

<sup>3</sup> Kết quả tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 2, 3: 128 ý kiến cử tri (*Kỳ họp thứ 2: 62 ý kiến; Kỳ họp thứ 3: 66 ý kiến*).

<sup>4</sup> Ngày 22/12; 10/01; 22/01; 10/2; 22/02; 10/3; 22/3; 12/4; 22/4; 10/5; 22/5; 10/6; 22/6; 11/7; 22/7; 10/8; 22/8; 12/9; 22/9; 10/10; 22/10.

<sup>5</sup> Ông Phan Doãn Niên, thôn Đăk Dung, TT Đăk Glei kiến nghị UBND huyện có hướng xử lý, tạo điều kiện cho gia đình san ủi mặt bằng để xây dựng nhà ở; Ông Nguyễn Văn Viễn, thôn Đăk Wák, xã Đăk Kroong kiến nghị sớm điều chỉnh quy hoạch đai Truyền thanh xã Đăk Kroong để gia đình ổn định cuộc sống.



huyện vào 01 đợt để giám sát ở cùng 01 địa phương, tại cùng một thời điểm. Năm 2022, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức giám sát các chuyên đề của HĐND, Thường trực HĐND, phối hợp các Ban HĐND giám sát các chuyên đề của các Ban HĐND cụ thể: Đã tổ chức 02 đợt (6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm 2022) với 10 chuyên đề giám sát. Trong quá trình giám sát, các thành viên Đoàn giám sát đã nghiên cứu kỹ quy định và thực tiễn của địa phương để làm rõ ưu khuyết điểm trong quá trình giám sát. Qua giám sát, đã nắm bắt được thực tế những thuận lợi, khó khăn của các cơ quan, địa phương, từ đó kiến nghị với các cơ quan UBND huyện và các phòng, ban, ngành liên quan kịp thời có những giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thực hiện có hiệu quả hơn với từng chuyên đề được giám sát; đồng thời, chỉ đạo chú trọng hoạt động đôn đốc, theo dõi việc tiếp thu, thực hiện các kiến nghị sau giám sát.

Ngoài việc tổ chức giám sát theo chuyên đề Thường trực HĐND huyện còn giám sát việc thực hiện các kết luận của Thường trực HĐND sau các cuộc giám sát. Đồng thời Thường trực HĐND huyện đi cơ sở nắm bắt tình hình chung về quá trình triển khai, thực hiện Nghị quyết kỳ họp HĐND huyện khóa XV.

- *Giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri*

Đã phân công và thường xuyên theo dõi, đôn đốc các Ban HĐND huyện theo lĩnh vực phụ trách và các Tổ đại biểu HĐND huyện theo địa bàn ứng cử tăng cường giám sát các cơ quan chức năng trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Tổng số ý kiến, kiến nghị cử tri gửi đến trước và sau kỳ họp thứ 3 HĐND huyện: 66 ý kiến, kiến nghị. **Trong đó:** 21 ý kiến, kiến nghị đã được UBND huyện và các cơ quan, đơn vị tiếp thu ghi nhận (*chiếm 31,82%*); 35 ý kiến, kiến nghị thuộc loại trả lời, giải thích với cử tri (*chiếm 53,03%*); 09 ý kiến, kiến nghị đã được giải quyết (*đạt 13,63%*); 01 ý kiến đang giải quyết (*đạt 1,52%*). Nhìn chung các kiến nghị đã được UBND huyện báo cáo, thông tin, trả lời cơ bản đầy đủ; nội dung giải quyết, trả lời tương đối sát với kiến nghị của cử tri, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Qua đó, cho thấy trách nhiệm của UBND huyện cùng các cơ quan, đơn vị trong việc tiếp nhận, giải quyết kiến nghị của cử tri đã từng bước được nâng lên; kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri đã cơ bản đáp ứng nguyện vọng chính đáng của người dân, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn huyện.

## 2.6. Công tác khác:

<sup>6</sup> **Hội đồng nhân dân:** (1) Giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công, việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong quản lý đầu tư công năm 2021 trên địa bàn huyện; (2) Giám sát việc triển khai thực hiện công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện; **Thường trực HĐND:** (1) Giám sát chuyên đề công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện khắc phục hậu quả do bão, lũ gây ra trong năm 2021; (2) Giám sát chuyên đề việc thu ngân sách nhà nước trên địa bàn các xã, thị trấn năm 2021; (3) Công tác quản lý nhà nước về hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện theo quy định của Luật khoáng sản năm 2010 và Văn bản hợp nhất số 20/VBHN-VPQH ngày 10/12/2018 của Văn phòng Quốc hội; **Ban Kinh tế - Xã hội:** (1) Giám sát việc triển khai mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí của cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn huyện Đăk Glei năm học 2021-2022 theo Nghị quyết số 22/2021/NQ-HĐND ngày 09/7/2021 của HĐND tỉnh Kon Tum; (2) Giám sát việc thực hiện nguồn kinh phí hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Đăk Glei năm 2021; (3) Giám sát kết quả triển khai thực hiện chính sách pháp luật về tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện Đăk Glei năm 2021; **Ban Pháp chế:** (1) Giám sát công tác cải cách thủ tục hành chính năm 2021; (2) Giám sát chuyên đề của Ban pháp chế HĐND huyện giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân.



Tổ chức họp kiểm điểm sự lãnh đạo của tập thể và cá nhân các đồng chí trong Thường trực HĐND huyện năm 2022; Tham dự theo dõi, chỉ đạo kiểm điểm các chi bộ, Đảng bộ năm 2022 theo sự phân công của BTV Huyện ủy; dự ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại các thôn, làng, khu dân cư năm 2022. Tham gia họp Ban Thường Huyện ủy, BCH Đảng bộ huyện theo triệu tập.

Tham dự các kỳ họp của HĐND tỉnh (kỳ họp thứ 3, thứ 4, Kỳ họp chuyên đề) khóa XII.

Tham dự kỳ họp thứ 3, thứ 4 HĐND các xã, thị trấn để theo dõi công tác tổ chức, điều hành kỳ họp của Thường trực HĐND cấp xã nhằm trao đổi một số kinh nghiệm và hướng dẫn Thường trực HĐND các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung để tổ chức các kỳ họp tiếp theo được tốt hơn.

Tham gia các Đoàn giám sát của HĐND, Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh trên địa bàn huyện.

### **3. Hoạt động của các Ban của Hội đồng nhân dân huyện**

#### **3.1. Đối với Ban Pháp chế**

##### **- Hoạt động thẩm tra**

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo luật định và sự phân công của Thường trực HĐND huyện, Ban Pháp chế HĐND huyện đã tiến hành thẩm tra các báo cáo, trình tại kỳ họp thứ 3 và kỳ họp thứ 4 HĐND huyện theo yêu cầu của Công văn số 37/TTHĐND-CV, ngày 24/6/2022; Thông báo số: 28/TB-HĐND, ngày 14/11/2022 của Thường trực HĐND về việc phân công thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 3 và kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2022.

Các thành viên trong Ban pháp chế làm việc dân chủ, khách quan tích cực tham gia và đóng góp ý kiến thiết thực vào các báo cáo của Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện, Chi cục THA huyện. Tổng hợp ý kiến, thống nhất nội dung và hoàn chỉnh tất cả báo cáo trình Thường trực Hội đồng nhân dân huyện chuẩn bị cho kỳ họp.

##### **- Hoạt động giám sát**

Đầu năm 2022 Ban pháp chế đã xây dựng chương trình giám sát năm 2022<sup>7</sup> đồng thời tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã đề ra trong chương trình, cụ thể:

Thực hiện giám sát thường xuyên kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; giám sát hoạt động của các cơ quan tư pháp, các hoạt động quản lý, điều hành của UBND huyện và các cơ quan, đơn vị trên lĩnh vực thực thi pháp luật; giám sát quyết định của Ủy ban nhân dân huyện, nghị quyết của Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn thuộc phạm vi, lĩnh vực Ban phụ trách; giám sát theo sự phân công của Thường trực HĐND huyện. Ngoài ra Ban còn tham gia đầy đủ các cuộc giám sát chuyên đề của HĐND; Thường trực HĐND.

Đối với giám sát chuyên đề: Trên cơ sở chương trình giám sát năm 2022

<sup>7</sup> Chương trình số 01/CTr-BPC, ngày 10/01/2022.



Ban đã xây dựng kế hoạch, đề cương giám sát, ban hành Quyết định<sup>8</sup> thành lập Đoàn giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân năm 2021 và công tác cải cách TTHC năm 2021, đồng thời, tiến hành tổ chức giám sát trực tiếp tại 12 xã và 01 đơn vị<sup>9</sup> còn các xã còn lại Ban thực hiện giám sát qua báo cáo.

**- Hoạt động tự kiểm tra, giám sát văn bản quy phạm pháp luật**

Thường xuyên duy trì tốt công tác tự kiểm tra, giám sát các văn bản QPPL do HĐND ban hành. Nhìn chung, văn bản QPPL do HĐND huyện ban hành về nội dung không trái với Hiến pháp, pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, về thể thức được trình bày đúng với quy định hiện hành.

**- Công tác tiếp công dân**

Các thành viên trong Ban duy trì tốt công tác tiếp công dân tại nơi ứng cử, tuy nhiên, trong năm 2022 Ban Pháp chế không nhận được đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị nào của công dân gửi đến.

**- Hoạt động tiếp xúc cử tri**

Các thành viên trong Ban tham gia đầy đủ buổi tiếp xúc cử tri trước, sau kỳ họp thứ 3 và trước kỳ họp thứ 4 HĐND huyện, thu thập, ghi chép, tổng hợp đầy đủ, kịp thời các ý kiến, kiến nghị của cử tri, gửi đến cơ quan có thẩm quyền xem xét để trả lời cho cử tri.

**- Các hoạt động khác**

Các đồng chí trưởng, phó Ban tham gia đầy đủ các buổi giao ban, các cuộc họp của Thường trực HĐND và các cuộc họp liên quan tới lĩnh vực hoạt động của Ban.

### **3.2. Ban Kinh tế - Xã hội**

**- Tham gia chuẩn bị nội dung kỳ họp**

Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định và sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, Ban KT-XH đã chủ động tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung phục vụ các kỳ họp của Hội đồng nhân dân huyện. Tham gia đầy đủ các phiên họp của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện để thống nhất nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 3, 4 và các kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân huyện khóa XV; tích cực tham gia thảo luận, góp ý đối với những nội dung thuộc lĩnh vực phụ trách dự kiến trình kỳ họp của Hội đồng nhân dân huyện, chương trình giám sát, khảo sát của Hội đồng nhân dân huyện.

**- Hoạt động giám sát, khảo sát**

<sup>8</sup> Quyết định số 03/QĐ-BPC, ngày 10/3/2022 về việc thành lập Đoàn giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân năm 2021; Quyết định số 09/QĐ-BPC, ngày 20/9/2022 về việc thành lập Đoàn giám sát công tác cải cách TTHC năm 2021.

<sup>9</sup> Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân năm 2021 tại các đơn vị: Xã Ngọc Linh; xã Đăk Choong; Xã Đăk Môn; Xã Đăk Long; Xã Đăk Pek, Ban Tiếp công dân huyện. Giám sát công tác cải cách TTHC năm 2021 tại các đơn vị: xã Đăk Choong; Xã Đăk Môn; Xã Đăk Long; Xã Đăk Pek, thị trấn, Đăk Kroong, Đăk Nhoong.



Thực hiện chương trình giám năm 2022 của HĐND, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện<sup>(10)</sup> và của Ban KT-XH<sup>(11)</sup>. Ban đã tổ chức các đợt giám sát trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền và tham gia, phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân huyện giám sát trong các lĩnh vực liên quan, cụ thể:

Giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân huyện và Thường trực Hội đồng nhân dân huyện<sup>(12)</sup> tại các xã, thị trấn và các đơn vị có liên quan.

Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện 03 cuộc giám sát thuộc lĩnh vực Ban phụ trách<sup>(13)</sup>.

Trên cơ sở kết quả giám sát tại các địa phương, đơn vị liên quan, Ban đã xây dựng báo cáo giám sát đánh giá kết quả đạt được, phân tích rõ những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, đồng thời kiến nghị, đề xuất những biện pháp khắc phục, giải pháp tháo gỡ khó khăn để Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các tổ chức, đơn vị địa phương kịp thời chấn chỉnh, khắc phục và triển khai thực hiện có hiệu quả hơn.

Thường xuyên theo dõi, giám sát việc tổ chức, triển khai thực hiện chính sách, pháp luật, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện đối với Ủy ban nhân dân huyện và các phòng, ban chuyên môn có liên quan thuộc lĩnh vực phụ trách của Ban theo quy định của pháp luật.

### **- Công tác thẩm tra**

Thực hiện sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về thẩm tra các nội dung Ủy ban nhân dân huyện và các đơn vị trình kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện và trình Thường trực Hội đồng nhân dân huyện giữa hai kỳ họp, Ban KT-XH đã chủ động nghiên cứu, phối hợp với các phòng, ban chuyên môn có liên quan tiếp cận, tổ chức thẩm tra theo đúng quy trình, đảm bảo chất lượng.

<sup>(10)</sup> Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của Hội đồng nhân dân huyện về thành lập Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân huyện..

<sup>11</sup> Thực hiện Chương trình số 01/CTr-BKTXH ngày 19/01/2022, về chương trình giám sát năm 2022.

<sup>(12)</sup> **Hội đồng nhân dân:** (1) Giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công, việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong quản lý đầu tư công năm 2021 trên địa bàn huyện; (2) Giám sát việc triển khai thực hiện công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện; **Thường trực HĐND:** (1) Giám sát chuyên đề công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện khắc phục hậu quả do bão, lũ gây ra trong năm 2021; (2) Giám sát chuyên đề việc thu ngân sách nhà nước trên địa bàn các xã, thị trấn năm 2021; (3) Công tác quản lý nhà nước về hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện theo quy định của Luật khoáng sản năm 2010 và Văn bản hợp nhất số 20/VBHN-VPQH ngày 10/12/2018 của Văn phòng Quốc hội

<sup>(13)</sup> (1) Giám sát việc triển khai mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí của cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn huyện Đăk Glei năm học 2021-2022 theo Nghị quyết số 22/2021/NQ-HĐND ngày 09/7/2021 của HĐND tỉnh Kon Tum; (2) Giám sát việc thực hiện nguồn kinh phí hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Đăk Glei năm 2021; (3) Giám sát kết quả triển khai thực hiện chính sách pháp luật về tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện Đăk Glei năm 2021.



Đối với các nội dung trình tại các kỳ họp của Hội đồng nhân dân huyện: Ban đã chủ trì, phối hợp với các Ban của Hội đồng nhân dân huyện tổ chức thẩm tra 19 báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết<sup>(14)</sup> trình tại Kỳ họp thứ 3 -4 và 02 kỳ họp chuyên đề, Hội đồng nhân dân huyện khóa XV.

Đối với các nội dung trình giữa hai kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện: Ban đã chủ trì, phối hợp với các phòng, ban chuyên môn có liên quan tổ chức thẩm tra 04 nội dung do Ủy ban nhân dân huyện trình Thường trực Hội đồng nhân dân huyện giữa hai kỳ họp<sup>(15)</sup>; kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh thẩm quyền và quy định của pháp luật, đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Công tác thẩm tra được thực hiện theo đúng quy trình; nội dung thẩm tra đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành, phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, điều kiện thực tế của địa phương. Đồng thời nêu rõ quan điểm, chính kiến của Ban về nội dung thẩm tra, đề xuất những nội dung cần sửa đổi, bổ sung, kiến nghị xử lý các nội dung còn có ý kiến khác nhau; giải pháp tổ chức triển khai thực hiện. Chất lượng báo cáo thẩm tra của Ban được Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các đại biểu Hội đồng nhân dân đánh giá cao và là kênh thông tin quan trọng giúp đại biểu có cơ sở nghiên cứu, thảo luận để thường trực Hội đồng nhân dân huyện, kỳ họp của Hội đồng nhân dân huyện xem xét, quyết định.

#### ***- Các hoạt động khác***

Thành viên của Ban tham gia đầy đủ các đợt tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 3, 4 Hội đồng nhân dân huyện khóa XV theo quy định; đại diện lãnh đạo Ban tham dự các phiên họp của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện và các cuộc họp liên quan đến lĩnh vực phụ trách khi được triệu tập hoặc mời dự<sup>(16)</sup>.

Tham dự các Hội nghị, tổng kết, sơ kết của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân huyện và các ngành mời dự.

#### **4. Hoạt động của Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện:**

Các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện luôn chấp hành và thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ theo quy định của Luật và quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường trực HĐND huyện khóa XV, Nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thường xuyên giữ mối liên hệ, trao đổi với Cấp ủy, Chính quyền địa phương, nhằm kịp

<sup>(14)</sup> Kỳ họp thứ 3: 09 nội dung; 02 Kỳ họp chuyên đề: 04 nội dung; Kỳ họp Thứ 4: 06 nội dung

<sup>(15)</sup> Giữa Kỳ họp thứ 3 và Kỳ họp thứ 4: 04 nội dung.

<sup>(16)</sup> Tham dự các Hội nghị, tổng kết, sơ kết của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.



thời nắm bắt tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, tâm tư của cử tri và Nhân dân trên địa bàn trong công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Các Tổ đại biểu đã tham gia đầy đủ các kỳ họp theo quy định và tham dự các kỳ họp Hội đồng nhân dân tại địa phương nơi ứng cử. Phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, xã chuẩn bị tốt các cuộc hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện trước và sau các kỳ họp của Hội đồng nhân dân đảm bảo; các đại biểu Hội đồng nhân dân trong Tổ đã chủ động tham gia đầy đủ các hội nghị tiếp xúc cử tri và tiếp thu, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân huyện chuyên đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết và trả lời cho cử tri theo quy định đồng thời thường xuyên giám sát việc trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri thông qua việc xem xét, đánh giá việc ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cơ quan nhà nước. Chủ động đề nghị Thường trực HĐND huyện xây dựng chuyên đề giám sát hằng năm đảm bảo theo quy định và căn cứ vào tình hình thực tiễn địa phương.

### **III. ĐÁNH GIÁ CHUNG.**

#### **1. Ưu điểm:**

Năm 2022, Thường trực HĐND huyện đã cơ bản hoàn thành chương trình, kế hoạch đề ra: Chuẩn bị và tổ chức thành công các kỳ họp thường lệ, kỳ họp chuyên đề trong năm đảm bảo đúng quy trình, quy định; thực hiện tốt công tác điều hòa, phối hợp trong hoạt động giám sát, khảo sát; phân công trách nhiệm kịp thời cho các Ban thẩm tra các nội dung trình kỳ họp, các nội dung UBND huyện trình xin ý kiến Thường trực HĐND huyện; giám sát, theo dõi các cơ quan, tổ chức, đơn vị giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri và khiếu nại, tố cáo của công dân; hoạt động phối hợp giữa UBMT huyện, UBND huyện và các đơn vị liên quan trong việc chuẩn bị nội dung kỳ họp cơ bản được đảm bảo chu đáo.

Đối với việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh tại Hội nghị giao ban Thường trực HĐND tỉnh với các huyện thành phố lần thứ 2 nhiệm kỳ 2021-2026 (*Thông báo số 44/TB-TTHĐND ngày 30/8/2022*): Thường trực HĐND huyện cơ bản đã triển khai đảm bảo theo sự chỉ đạo, đã tập trung thực hiện có hiệu quả các hoạt động giám sát, khảo sát trong năm 2022 (*hoàn thành kế hoạch giám sát, tăng cường hoạt động chất vấn; theo dõi, đôn đốc giám sát việc giải quyết, trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri; đăng ký và tham gia tập huấn Đại biểu HĐND huyện đảm bảo theo yêu cầu, tham gia các Kỳ họp HĐND cấp xã để đánh giá những kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn trong công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ họp... từ đó có hướng dẫn, chỉ đạo để thực hiện đảm bảo chất lượng, đúng quy trình, quy định của pháp luật*)

#### **2. Hạn chế và nguyên nhân.**

##### **2.1. Hạn chế:**

Bên cạnh những kết quả đạt được, những ưu điểm đã chỉ ra, Thường trực HĐND huyện vẫn còn một số hạn chế, thiếu sót trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ và khắc phục các hạn chế theo chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh (*tại Thông báo số 44/TB-TTHĐND ngày 30/8/2022*) cụ thể như sau:



- Việc tổ chức Phiên họp giao ban Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn chưa được tổ chức.

- Thường trực HĐND huyện chưa tổ chức phiên họp giải trình để xem xét, giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri còn chậm giải quyết, kéo dài của UBND huyện và các phòng ban chuyên môn.

- Công tác chuẩn bị nội dung kỳ họp còn có một số nội dung nhỏ chưa thực sự đảm bảo.

- Công tác chất vấn còn hạn chế, ít mặc dù trước các kỳ họp Thường trực HĐND huyện đã có định hướng, gợi ý vấn đề cần chất vấn cho các Tổ đại biểu.

## **2.2. Nguyên nhân:**

- Thường trực HĐND huyện đã xây dựng và ban hành kế hoạch tổ chức giao ban Thường trực HĐND huyện với các xã, thị trấn trong nhiệm kỳ 2021-2026, dự kiến tổ chức vào cuối tháng 12/2022, tuy nhiên công do công việc cuối năm nhiều nội dung phát sinh, hầu hết lãnh đạo Thường trực HĐND hoạt động kiêm nhiệm do vậy chưa bố trí, sắp xếp thời gian tổ chức đảm bảo theo quy định (*dự kiến tổ chức vào Quý I/2023 để có thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung sau khi rút kinh nghiệm qua các lần giao ban Thường trực HĐND tỉnh với các Huyện thành phố trong năm 2022*).

- Công tác chuẩn bị của các phòng ban chuyên môn huyện chậm, công tác chỉ đạo của UBND huyện chưa thật sự sâu sắc; công tác thẩm tra của các Ban HĐND thời gian ngắn, quá gấp nên dẫn đến hiệu quả chất lượng thẩm tra chưa đảm bảo làm ảnh hưởng đến chất lượng nội dung kỳ họp.

- Đại biểu ngại đặt vấn đề chất vấn đồng thời không am hiểu nội dung vấn đề cần chất vấn mà chỉ đưa vào nội dung góp ý kiến thảo luận.

## **IV. CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023.**

Trong năm 2022, Thường trực HĐND huyện tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm sau:

1. Tập trung xây dựng kế hoạch khắc phục một số tồn tại, hạn chế đã chỉ ra trong năm 2022 của Thường trực HĐND huyện và các Ban của HĐND huyện.

2. Tập trung chỉ đạo các nội dung phục vụ tổ chức Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện thành phố trên địa bàn huyện Đắk Glei (*Dự kiến tổ chức vào tháng 7/2023*)

### **3. Tổ chức kỳ họp:**

Triệu tập các kỳ họp, chỉ đạo và chuẩn bị các điều kiện để tổ chức kỳ họp thứ 5, thứ 6 và kỳ họp chuyên đề (*nếu có*), HĐND huyện khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 và ban hành các Nghị quyết kỳ họp đảm bảo đúng Luật.

Thường trực HĐND huyện phân công các Ban của Hội đồng nhân dân huyện thẩm tra các báo cáo, đề án, phương án và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp.

Phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện xây dựng kế hoạch và tổ chức cho đại biểu tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp; thông báo nội dung, thời gian kỳ họp và báo cáo kết quả các kỳ họp của HĐND huyện; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau mỗi kỳ họp HĐND.

### **3. Công tác giám sát:**



Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 27/7/2022 của Hội đồng nhân dân huyện về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2023 và Chương trình giám sát của Thường trực HĐND huyện năm 2023. Thường trực HĐND huyện chủ trì và phối hợp với các Ban của HĐND huyện và cơ quan liên quan tiến hành giám sát các nội dung sau:

**3.1.** Giám sát chuyên đề của HĐND: **(1)** Giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của Hội đồng nhân dân huyện về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2022; **(2)** Giám sát Công tác quản lý, bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức tại một số cơ quan, đơn vị.

**3.2.** Giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND huyện.

**3.3.** Giám sát chuyên đề của các Ban HĐND huyện.

**4.** Xem xét kết quả giám sát của các Ban của HĐND khi xét thấy cần thiết và báo cáo HĐND tại kỳ họp gần nhất.

**5.** Xem xét, quyết định những vấn đề cấp bách phát sinh giữa hai kỳ họp theo đề nghị của UBND huyện, các ngành có liên quan.

**6.** Phối hợp với UBND huyện thực hiện tiếp công tác tiếp công dân vào ngày 22 hàng tháng. Tiếp nhận, xử lý, theo dõi việc giải quyết, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định.

**7.** Đôn đốc, giám sát Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước khác ở địa phương thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân.

**8.** Phối hợp với các đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh trong việc giám sát tại địa bàn huyện; phối hợp với UBMTTQVN tỉnh, huyện thực hiện kế hoạch của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp xúc cử tri trên địa bàn huyện.

**9.** Điều hòa phối hợp hoạt động của các Ban HĐND huyện theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Quy chế hoạt động của HĐND các cấp.

**10.** Tham dự kỳ họp thứ 5, 6 HĐND tỉnh và các kỳ họp chuyên đề trong năm 2022 (nếu có).

**11.** Tham dự Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố năm 2023.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện Đắk Glei nhiệm kỳ 2021 - 2026./.

**Nơi nhận:**

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh (b/c);
- Thường trực Huyện ủy (b/c);
- Thường trực HĐND huyện (b/c);
- Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại huyện Đắk Glei (đ/b);
- Các Ban HĐND huyện (đ/b);
- Thường trực HĐND các xã, thị trấn (đ/b);
- Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND huyện;
- Lưu: VT. *Du*

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**



*[Signature]*  
**A Sô Lai**